

‘มิตรผล’ทุ่ม2หมื่นล้านผูก4รง.

กลุ่มมิตรผลทุ่มงบ 2 หมื่นล้านบาท ผุดโรงงานน้ำตาล 4 แห่งใน 5 ปี หวังรักษาส่วนแบ่งการตลาด 20% เน้นส่งออกน้ำตาลรับโอกาสเปิดเออีซี

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล เปิดเผยถึงแผนการลงทุนระยะ 5 ปี (2560-2564) ว่า กลุ่มมิตรผลเตรียมงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างโรงงานน้ำตาล 4 แห่งใน จ.อำนาจเจริญ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ชัยภูมิ หลังได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงาน (ร.ง.4) จากกรมโรงงานเรียบร้อยแล้ว

โดยใช้งบลงทุนโรงงานละรพันล้านบาท บนพื้นที่ 1 พันไร่ กำลังการผลิตโรงงานละ 2 หมื่นตันต่อวัน หรือบนพื้นที่ปลูกอ้อย 3-4 แสนไร่ต่อโรงงาน 1 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงงานที่ จ.อำนาจเจริญก่อนภายในปลายปีนี้ หรือต้นปี 2560 หลังจากที่มีการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ผ่านการพิจารณาภายในเดือน ต.ค. นี้ ซึ่งการก่อสร้างโรงงาน 1 แห่งจะใช้เวลา 3 ปี หรือ โรงงาน จ.อำนาจเจริญ จะก่อสร้าง

เสร็จในปี 2562 และทยอยก่อสร้างเสร็จครบ 4 แห่ง ภายในปี 2566 รวมถึงทุกโรงงานจะต่อยอดไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ หากโรงงานทั้ง 4 แห่ง ก่อสร้างเสร็จ จะส่งผลให้กลุ่มมิตรผล มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 6 แห่ง กำลังหีบอ้อย 20 ล้านตันต่อปี ผลิตเป็นน้ำตาล 2.3 ล้านตัน แต่ส่วนแบ่งการตลาด ยังคงเป็น 20% ตามเดิม เพราะผู้ผลิตน้ำตาลรายอื่นๆ น่าจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

“การลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมในไทย เพราะมองว่า ความต้องการบริโภคน้ำตาลในต่างประเทศยังเติบโต โดยเฉพาะในอาเซียน ที่ปีนี้ ความต้องการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น 3% จากทั่วโลก ความต้องการบริโภคน้ำตาลอยู่ที่ 1-2% โดยมองว่าอนาคตความต้องการบริโภคน้ำตาลในอาเซียนจะสูงขึ้นมาก และไทยได้ประโยชน์จากการเปิดเออีซี จึงเป็นโอกาสสำหรับการขยายกำลังการผลิตใหม่”

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า กลุ่มมิตรผลยังไม่มีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยมองว่าพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยมีความเหมาะสมเนื่องจากภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ปลดล็อกพื้นที่จัดตั้งโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นและการลดระยะห่าง ในการจัดตั้งโรงงานเหลือ 50 กิโลเมตร ทำให้โรงงานน้ำตาลขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 52 แห่ง ทั่วประเทศ

ขณะที่การจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศใหม่ มองว่าเกษตรกรจะทยอยหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นปลูกข้าวเป็นหลัก เพราะอ้อยยังเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับจัดสรรพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 6 ล้านไร่ คาดว่าต้องใช้เวลา 4-5 ปี ถึงจะปลูกเต็มพื้นที่

ส่วนกรณีที่บราซิลเตรียมยื่นฟ้องไทยอุดหนุนการปลูกอ้อยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เชื่อว่าภาครัฐตระหนักถึงปัญหานี้ และเร่งชี้แจงข้อมูลให้เห็นถึงความโปร่งใสของไทย ทั้งการปรับปรุงข้อกฎหมายหมายต่างๆ ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ